

## Trách Nhiệm của Cha Mẹ hoặc Người Giám Hộ trong việc Điều Trị và Phòng Ngừa Chấy

Con bạn được ghi nhận có chấy sống. Cha mẹ hoặc người giám hộ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị chấy và ngăn chấy quay trở lại. Xem tờ quảng cáo để biết mô tả về chấy trên trang web FCHD <https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools>.

Kiểm tra tóc của mọi người trong gia đình, ngay cả khi họ không có dấu hiệu bị chấy, như ngứa. Nhờ ai đó kiểm tra bạn!

Chỉ được điều trị bằng phương pháp điều trị chống chấy rận được Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt trên những người có chấy sống. Đối với trẻ em dưới hai tuổi và phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, hãy tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để được tư vấn điều trị.

Sau lần điều trị đầu tiên, hãy hoàn thành biểu mẫu Xác Thực Điều Trị Chấy từ phòng y tế của trường. Gửi lại biểu mẫu cho phòng y tế trường con bạn khi chúng trở về.

Thông báo cho cha mẹ/người giám hộ về những người tiếp xúc gần với con bạn rằng con bạn bị chấy.

Làm sạch quần áo, bộ đồ giường và thú bông bằng nước nóng và máy sấy nóng (trong ít nhất 20 phút). Các đồ dùng không thể giặt được cần được đóng kín trong túi nhựa trong 14 ngày.

Thảm chân không, bọc ghế và ghế ô tô. Không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào trong nhà bạn.

Khử trùng tất cả lược và lược chùm ở nhà bạn và sau đó rửa bằng nước nóng hàng ngày. Khử trùng được thực hiện bằng cách ngâm lược và lược chùm trong dầu gội chống chấy được FDA phê duyệt trong 1 giờ hoặc đun sôi chúng trong nước trong 5-10 phút.

Cho con bạn nghỉ dùng sản phẩm sau lần điều trị đầu tiên theo hướng dẫn trên hộp hoặc nhãn. Gửi lại Biểu Mẫu Xác Thực Điều Trị Chấy thứ hai cho phòng y tế trường con bạn.

Kiểm tra và chải tóc cho con bạn bằng lược chải trứng chấy để lấy sạch trứng, **hàng ngày** trong 14 ngày sau lần điều trị đầu tiên.

Tiếp tục kiểm tra đầu con bạn cứ sau 2-3 ngày trong ít nhất 2-3 tuần.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để được tư vấn nếu bạn đã làm theo tất cả các bước và con bạn vẫn còn chấy sống.

Sử dụng Lịch Điều Trị Chấy để giúp bạn làm theo tất cả các bước điều trị.

## LỊCH ĐIỀU TRỊ CHẤY

<p>Ngày 1</p> <p>1. Sử dụng phương pháp điều trị chống chấy được FDA phê duyệt. Làm theo CHÍNH XÁC các chỉ dẫn như trên nhãn sản phẩm.</p> <p>2. Giặt quần áo, bộ đồ giường và thú bông. Không thể giặt các đồ dùng trong túi để trong túi nhựa đóng kín trong 14 ngày.</p> <p>Thông báo cho những người tiếp xúc gần.</p> <p>3. Lấy biểu mẫu xác thực bị chấy từ phòng y tế trường con bạn. Hoàn thành biểu mẫu sau khi điều trị xong.</p>	<p>Ngày 2</p> <p>Gửi lại Biểu Mẫu Xác Thực Bị Chấy đã điền xong cho phòng y tế trường con bạn.</p> <p>KHÔNG gội đầu cho con bạn bằng bất kỳ loại dầu gội nào.</p> <p>Làm ướt tóc con bạn và chia tóc thành các phần nhỏ. Sử dụng lược chải trứng chấy và chải cả đầu con bạn.</p>	<p>Ngày 3</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Làm theo hướng dẫn của ngày hôm qua và chải tóc cho con bạn bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 4</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 5</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 6</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 7</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>
<p>Ngày 8</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 9</p> <p><b>Điều trị cho con bạn lần thứ hai bằng phương pháp điều trị chống chấy rận được FDA phê duyệt, 9-10 ngày sau lần điều trị ban đầu hoặc theo hướng dẫn trên hộp hoặc nhãn.</b></p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 10</p> <p>Gửi lại biểu mẫu Xác Thực Bị Chấy đã điền xong cho phòng y tế trường con bạn.</p> <p>KHÔNG gội đầu cho con bạn bằng bất kỳ loại dầu gội nào,</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 11</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 12</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 13</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p>	<p>Ngày 14</p> <p>Sử dụng dầu gội thông thường để gội đầu cho con bạn.</p> <p>Chải tóc cho trẻ bằng lược chải trứng chấy.</p> <p>Nếu bạn vẫn thấy chấy hoặc trứng chấy sống sau khi bạn đã làm theo tất cả những bước này, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.</p>